

THÔNG BÁO

(V/v: Tiến độ Niêm yết cổ phiếu DXS)

Kính gửi: Quý cổ đông công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Đầu tiên, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Quý Nhà đầu tư đã dành sự quan tâm đặc biệt đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của DXS.

Liên quan đến tiến độ niêm yết, chúng tôi xin cập nhật tình hình như sau:

- Ngày 06/5/2021, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận kết quả chào bán IPO.
- Ngày 14/05/2021, HOSE đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 358,2 triệu cổ phiếu.
- Ngày 9/6/2021, Hội đồng Niêm yết HOSE đã có công văn phản hồi đối với hồ sơ niêm yết của DXS để hoàn tất thủ tục chấp thuận đăng ký niêm yết chính thức cho cổ phiếu DXS và đưa cổ phiếu vào giao dịch sau khi có quyết định niêm yết.

Để có được quyết định chính thức, giá tham chiếu và ngày giao dịch đầu tiên, HOSE đã yêu cầu DXS bổ sung thêm một số tài liệu. Hiện tại, DXS và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) đã hoàn chỉnh các tài liệu cùng các giải trình như HOSE yêu cầu.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid đang ngày càng phức tạp, một số đơn vị có liên quan có nhân sự đang nằm trong diện cách ly, quy trình vận chuyển tài liệu, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cũng chậm hơn do tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ. Do vậy, thời gian niêm yết có phần chậm trễ so với dự tính ban đầu.

Ngoài ra, do hệ thống giao dịch HSX đang quá tải, DXS sẽ giao dịch tạm trên HNX cho đến khi hệ thống giao dịch HOSE thông thoáng, ổn định theo hướng dẫn tại Công văn số 1339/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 08/04/2021. Việc hoàn thành các thủ tục cũng cần thời gian và sự thống nhất của các bên.

Do các tài liệu mà HOSE yêu cầu không có tính chất trọng yếu, nên DXS và VCSC hi vọng hồ sơ sẽ sớm được HOSE và HNX thông qua trong một vài tuần tới đây.

DXS rất thấu hiểu sự nóng lòng của Quý Nhà đầu tư trong việc chậm trễ niêm yết. Chúng tôi hi vọng sự cảm thông từ Quý Nhà đầu tư.

Chúc Quý Nhà đầu tư thành công, an lành và mạnh khỏe trong mùa dịch Covid này.

Trân trọng.

CTCP DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH

Tổng Giám Đốc



NGUYỄN TRƯỜNG SƠN